

**Chương trình nông nghiệp Farm Philly của Cơ quan Giải trí & Công viên của Philadelphia (Philadelphia Parks & Rec)  
Đơn Quan tâm Dự án Nông nghiệp Cộng đồng**



**Tên dự án vườn/nông trại/nông nghiệp:**

**Địa chỉ dự án vườn/nông trại/nông nghiệp:**

(Nếu quý vị không biết địa chỉ dự án của mình, hãy miêu tả địa điểm dự án bằng số tòa nhà và vòng xoay giao thông gần nhất.)

**Tên Tổ chức, nếu có, yêu cầu:**

**Địa chỉ nhận thư của Tổ chức:**

**Tên người liên hệ chính:**

Địa chỉ email:

Số điện thoại:

**Tên người liên hệ phụ:**

Địa chỉ email:

Số điện thoại:

**Bằng cách nào mà quý vị biết đến chương trình Farm Philly?**

**Vui lòng chọn loại dự án dưới đây mà quý vị quan tâm :**

Lưu ý: Vui lòng xem mục Thuật ngữ và Định nghĩa được sử dụng tại trang 7 của đơn này để hiểu được định nghĩa của các thuật ngữ này.

**Vườn Cộng đồng**

**Cho thuê đất để làm một nông trại/nông trại cộng đồng/nông trại phi lợi nhuận**

*(chẳng hạn như vườn rau, vườn hoa, nông trại sản xuất/giữ hạt giống)*

**Cho thuê đất để làm một dự án nông nghiệp** *(chẳng hạn như các vườn cây ăn quả và lấy hạt, nuôi ong/trại ong, v.v.)*

**Quý vị sẽ sử dụng khu vườn/nông trại/dự án nông nghiệp của mình hoặc không gian mở như thế nào? Đánh dấu vào tất cả các mục**

thích hợp.

Trồng thực phẩm trên những lô đất cá nhân

Trồng thực phẩm trên các nền đất cộng đồng/chung

Trồng hoa

Trồng cây lấy hạt giống

Trồng cây và quản lý đất dành cho các nghi lễ và truyền thống tổ tiên

Các vườn trồng cây ăn quả và lấy hạt

Quản lý động vật thụ phấn (ví dụ nuôi ong/trại ong)

Không gian cho các hoạt động xã hội, khu vườn cân bằng trí lực, ngồi nghỉ hoặc các hoạt động khác

Khác (vui lòng liệt kê mọi hoạt động): \_\_\_\_\_

**Quý vị có biết là dự án của quý vị sẽ phục vụ cho lợi ích chung và sẽ được mở cửa cho cộng đồng do dự án sẽ được đặt tại khu đất công viên công cộng không? Các khu vườn cộng đồng đặc biệt phải mở cửa cho công chúng ít nhất 10-20 tiếng mỗi tuần, trong mùa làm vườn. Khoanh vào câu trả lời dưới đây.**

Có

Không

**Làm thế nào người làm vườn và khách tham quan có thể đi vào khu vườn/ nông trại/ dự án nông nghiệp?**

Ra vào tự do – khu vườn không khoá cửa hoặc không có hàng rào.

Cổng mở để công chúng vào tham quan trong một số khung giờ nhất định

Khoá có mật mã

Khoá bằng chìa khoá

Khác: \_\_\_\_\_

**Làm thế nào khu vườn/ nông trại/ dự án nông nghiệp của quý vị tiếp cận được nguồn nước? Đánh dấu tất cả lựa chọn phù hợp.**

Từ trụ nước – cần phải có giấy phép để kết nối với trụ nước từ Cơ quan Nước Philadelphia (PWD) - <https://311.phila.gov/s/article/Hydrant-Permit>

Sử dụng thùng chứa nước và các dụng cụ chứa khác

Thông qua đường ống hiện hữu tại chỗ

Chúng tôi cần xây dựng một đường ống nước mới bằng chi phí của chính chúng tôi

Khác \_\_\_\_\_

**Vui lòng đính kèm ngân sách và bản kế hoạch kêu gọi vốn, nếu có.**

**Vui lòng nộp cả bản mô tả chi tiết và sơ đồ không gian dự kiến bao gồm các tài liệu sau:**  
Một bản vẽ thể hiện bố cục thực tế của khu đất: chu vi khu vườn, bố trí điểm ra vào để làm việc dự kiến và số lượng các khu vườn, khu vực cây ăn quả, khu vực cho động vật thụ phấn, các lối ra vào công cộng, nguồn nước, hố ủ phân bón và bất kỳ công trình hoặc hàng rào dự kiến. Thêm một phần giải thích các ký hiệu trên bản đồ, tổng diện tích theo mét vuông của không gian dự kiến.

- Có thể là bản vẽ tay hoặc bản vẽ máy tính, ví dụ như ảnh chụp màn hình từ Google Maps được đánh dấu bằng phần mềm chỉnh ảnh trên máy tính.
- Đây là một ví dụ của Pleasant Playground Community Garden (Vườn vui chơi cộng đồng vui vẻ):

